

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วยความเมตตาและท่านยังเป็นตัวแบบเชิง
วิชาการและเป็นอาจารย์ที่ดีแก่ผู้วิจัย คือ ดร.ภูมิต บุญทองเถิง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ
แนะนำตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ดร.นิคม ชมภูหลง ดร.ไพศาล วรคำ ดร.ประสพสุข
ฤทธิ์เดช ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง ขอกราบ
ขอบพระคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมวิพากษ์
ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนาย
ประพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาควิทยาเสริม คณะครูที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าใน
การศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้วิจัยซาบซึ้งในพระคุณและเมตตาจิตของท่านเป็นอย่างสูง และ
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาคทุกท่าน ที่ให้การ
สนับสนุนและให้กำลังใจสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา คุณค่าอันพึงได้จาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเป็นกุศล แด่คุณพ่อแก้ว คุณแม่น้อย ดอกนารี ซึ่งเป็นผู้ให้
กำเนิด ที่ท่านได้ให้ชีวิต ให้สติปัญญา ให้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจ เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้
ผู้วิจัยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวง จนกระทั่งสามารถบรรลุถึงความสำเร็จ ได้ทุกประการ
และขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของครู คณาจารย์ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐาน
การศึกษาแก่ผู้วิจัย

ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ได้รับกำลังใจจากครอบครัว และความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากผู้บริหาร โรงเรียนและเพื่อนครู ที่ ๆ นื่อง ๆ พระสงฆ์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ณ

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 มีความซาบซึ้งใจทำให้ผู้วิจัยมีกำลังใจมุ่งมั่นศึกษาจน
ประสบความสำเร็จ

วารินทร์ ดอกนารี



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY